

THẢO GỠ KHÓ KHĂN... (Tiếp theo trang 1)

đất tái định cư cho các hộ dân; tổ chức giải tỏa một số bến bãi và tổ chức quy hoạch bến bãi tại các huyện phục vụ di chuyển tại huyện Vũ Thư, Đông Hưng. Tuy nhiên, hiện một số công việc triển khai chậm so với kế hoạch do vướng mắc liên quan đến các thủ tục về đất đai, phương án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng.

phóng mặt bằng, sớm bố trí đất tái định cư đối với các hộ dân trong diện di dời. Cần cụ thể hóa hình thức, thành phố và các xã, ngành chuẩn bị các phương án, từng bước triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ chung của dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các xã, ngành cần chủ động tham mưu cho tỉnh, xác định rõ các nguồn lực để triển khai thực hiện dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, góp phần tạo điểm nhấn không gian đô thị, tạo cơ hội cho sự phát triển của thành phố, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Vì vậy, thành phố và các xã, ngành cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong triển khai thực hiện dự án; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu, đề xuất cho tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án trên tinh thần vận dụng linh hoạt, sáng tạo, không cứng nhắc và đúng theo các quy định của pháp luật. Đối với việc di chuyển các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cần làm rõ từng trường hợp để có phương án thu hồi đất, hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn liên quan đến các thủ tục về đất đai để giải

Tiếp theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã, ngành và thành phố cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp theo đúng chỉ đạo của tỉnh để triển khai thực hiện hiệu quả dự án trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị các xã, ngành và thành phố cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Đối với giai đoạn 1 của dự án, cần xác định phải sớm triển khai trên thực địa và phấn đấu cuối quý II/2023 sẽ triển khai xây dựng một số dự án di chuyển các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trong tháng 3/2023

phải hoàn thành việc giao đất cho các doanh nghiệp còn thời hạn thuê đất tự nguyện di chuyển và trong tháng 2/2023 hoàn thành giao đất cho 2 doanh nghiệp được tỉnh chấp thuận đầu tư. Đối với các hộ dân trong diện di chuyển, cần nghiên cứu cơ chế để có căn cứ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình di chuyển, đền bù, hỗ trợ và sớm bố trí phương án tái định cư để người dân ổn định cuộc sống. Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, đẩy nhanh quá trình xác định giá đất một cách hợp lý, đúng theo quy định. Đối với việc di chuyển tự làm của các cơ quan, đơn vị nhà nước, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương cải tạo, sửa chữa trụ sở mới để đẩy nhanh tiến độ di chuyển các cơ quan, đơn vị. Giao Sở Công Thương chủ trì, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, công việc để thành lập cụm công nghiệp Ninh An. Các xã, ngành và thành phố triển khai các phương án di chuyển nhà máy xử lý rác thải. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng xã, ngành, địa phương và thành phố Thái Bình, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai các công việc, giải pháp, đẩy nhanh tiến độ dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

TÍCH CỰC PHỐI HỢP... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.

công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; nâng

cao trách nhiệm của từng thành viên, góp phần đưa hoạt động của Ban Chỉ đạo ngày càng hiệu quả.

ĐÃ CẮY... (Tiếp theo trang 1)

ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chuẩn bị các vật tư thiết yếu tốt nhất cho sản xuất vụ xuân; chăm sóc và bảo vệ diện tích mạ đã gieo, che phủ nilon cho mạ khi gặp nhiệt độ thấp để giữ ấm cho mạ, trước khi cấy 2 - 3 ngày tiến hành mở nilon để mạ quen với môi trường. Bón bổ sung dinh dưỡng cho mạ bằng cách hòa loãng phân NPK để tưới cho mạ hoặc phun bổ sung các

chế phẩm như KH, hoặc siêu lân, Penac P... cho mạ giúp bộ rễ phát triển, bảo đảm cây mạ khỏe trước khi đưa ra ruộng cấy. Đối với diện tích lúa đã cấy tiến hành tích nước theo hợp lý, với phương châm "lấy nước làm áo", tiến hành bón thúc cho diện tích lúa xuân khi lúa bén rễ hồi xanh, ra lá mới bằng các loại phân NPK chuyên thúc có hàm lượng đạm và Kali cao; lưu ý phòng, trừ các đối tượng sinh vật gây hại như: cỏ dại, ốc bươu vàng, chuột, lúa cỏ...

Giúp người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng

Với chức năng thực hiện việc tiếp nhận, điều trị, quản lý, giáo dục cho người nghiện ma túy, thời gian qua, Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình đã tiếp nhận, chữa trị cai nghiện cho nhiều đối tượng, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, từng bước hạn chế tệ nạn nghiện ma túy, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Hiện nay, Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình đang điều trị cho 220 học viên; trong đó có 1 học viên cai nghiện tự nguyện. Công tác cai nghiện được thực hiện đầy đủ theo quy trình 5 bước gồm: điều trị hỗ trợ cắt cơn, giải độc phù hợp với từng đối tượng, tổ chức giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách, dạy nghề với thời gian được quản lý, giáo dục theo quy định. Xác định công tác truyền thông, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách cho học viên là rất quan trọng nên 100% học viên vào cơ sở được tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Luật Phòng, chống ma túy; tác hại của nghiện ma túy đối với bản thân, gia đình, xã hội; một số bệnh lây truyền, chăm sóc sức khỏe, quá trình phục hồi. Với quan điểm người nghiện ma túy là người bệnh, đội ngũ cán bộ, nhân viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình luôn nỗ lực trong điều trị, quản lý, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, dạy nghề; tổ chức lao động trị liệu



Các học viên chăm sóc rau xanh để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

cho người nghiện, giúp họ có thêm cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. Ông Tô Văn Hoài, Phó Trưởng phòng Quản lý học viên, Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình cho biết: Các học viên ở đây được giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, nâng cao trình độ, nhận thức;

ngoài ra, chúng tôi tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, tư vấn tâm lý, xã hội, đồng thời dạy và truyền nghề cho đối tượng học viên nhằm bảo đảm điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Học viên sẽ lựa chọn một trong các ngành nghề như gia công giấy tiền, gia công mỹ kỹ. Qua quá trình giáo dục, lao động trị

liệu và các hoạt động khác đã giúp học viên nhận thức được lỗi lầm, tác hại của ma túy, thấy được giá trị của sức lao động, từ đó biết chia sẻ, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau học tập, rèn luyện, quyết tâm rời xa ma túy.

Anh Vũ Trung Hiếu, một học viên chia sẻ: Tôi rất hối hận vì đã làm cho người thân phải lo lắng, xã hội bất an. Vào cơ sở cai nghiện, tôi được điều trị cắt cơn, phục hồi sức khỏe, rèn luyện thể chất và nghề nghiệp. Nhờ đó tôi đã thay đổi rất nhiều, từ sức khỏe, tinh thần đến suy nghĩ. Rồi mai kia, khi bước chân ra khỏi đây, bên ngoài rất nhiều cám dỗ, cạm bẫy và phải đối mặt với những điều tiếng của xã hội nhưng tôi quyết tâm khi tái hòa nhập sẽ từ bỏ ma túy, tìm một việc làm phù hợp để làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho xã hội.

Còn học viên Phan Hồng Nghĩa tâm sự: Trước đây do ham chơi, đua đòi, ban đầu tôi dùng thử cho biết, sau nhiều lần thành nghiện. Vào đây, tôi cũng các thầy truyền đạt, dạy dỗ, tư vấn về tâm lý, giúp tôi suy nghĩ thấu đáo hơn. Giờ đây, tôi cũng rất ân hận về những việc mình đã làm. Tôi sẽ quyết tâm từ bỏ ma túy để có cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi cũng khuyến mọi người hãy duy trì lối sống lành mạnh, tránh xa ma túy để cuộc sống có ý nghĩa và tốt đẹp hơn. Hàng năm, Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình tiếp nhận, cai nghiện bình quân cho từ 250 - 300 học viên. Ngoài cai nghiện ma túy, tất cả các học viên đều được khám, điều trị các bệnh xã hội khác gần gũi với đời sống, lao động trị liệu nâng

cao sức khỏe, tạo điều kiện cho học viên khi hòa nhập cộng đồng tìm kiếm việc làm phòng, chống tái nghiện.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các xã, ngành có liên quan chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình tiến hành rà soát, phân loại người nghiện ma túy khi tiếp nhận vào cơ sở cai nghiện; tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở cai nghiện, đặc biệt là công tác phòng, chống thâm lậu ma túy và các chất cấm vào cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện bảo đảm tính công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Sở cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiểm họa ma túy đối với thế hệ trẻ; chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện ma túy tới các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú.

Các đối tượng sau khi cai nghiện ma túy trở về với cộng đồng rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, sự quản lý chặt chẽ của gia đình để tránh tái nghiện. Vì vậy, để công tác cai nghiện và quản lý sau cai có hiệu quả, cần hơn nữa sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, gia đình và toàn xã hội nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện tiến bộ, hòa nhập cộng đồng.

ĐỖ HỒNG GIÀ

Công bố thêm 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

- (chinphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công bố thêm 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cụ thể, đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: 1. Lễ hội truyền thống, Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu ở Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 2. Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ ăn mừng đầu lúa mới của người Raglai, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 3. Lễ hội truyền thống Lễ hội Kỳ Yên Đình Di An, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. 4. Lễ hội truyền thống Lễ hội Đình Thần Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.



Lễ hội Đình Thần Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- 5. Lễ hội truyền thống Lễ hội Đền Hóa Dạ Trạch, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 6. Lễ hội truyền thống Lễ hội Đền Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, xã Mỹ Sơn, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 7. Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường, huyện Ba Vi, huyện Thạch Thất, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. 8. Lễ hội truyền thống Lễ hội Thái Bình Xương Ca, xã Thanh Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 9. Tập quán xã hội và tín ngưỡng Nghi Lễ Vòng đời của người Chăm Islam, thị xã Tân Châu và huyện An Phú, tỉnh An Giang. 10. Nghệ thuật trình diễn dân gian Nghệ thuật sân khấu Di Kê của người Khmer, xã Ô Lám, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Tổ chức cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023

(chinphu.vn) - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023.

Cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần nhằm khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật của các em thiếu niên, nhi đồng. Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển hoạt động mỹ thuật trong và ngoài nhà trường, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm và phát triển khả năng hội họa.

Đối tượng tham gia là các em thiếu niên, nhi đồng độ tuổi từ 5 - 15 tuổi.

Nội dung, chủ đề tự chọn đề tài mà các em quan tâm, yêu thích, qua đó thể hiện được cảm nhận, tình cảm, cách nhìn của các em về cuộc sống, thế giới quanh mình.

Kích thước tranh 30 x 40cm (khổ A3) hoặc 38 x 55cm (khổ A2). Tranh vẽ bằng các chất liệu màu, tranh xé dán (không vẽ bằng chì đen).

Quy định chung: Mỗi cá nhân được gửi tối đa 2 bức tranh và là tranh gốc do các em vẽ. Các bức tranh được vẽ trong thời gian từ năm 2021 - 2023. Tranh dự thi không trả lại các tác phẩm, cá nhân tham gia. Ban tổ chức được quyền sử dụng hình ảnh tác phẩm để phục vụ in ấn, tuyên truyền.

Để cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 đạt chất lượng tốt, Ban tổ chức đề nghị các tập thể, đơn vị, trường học tổ chức sơ loại, chọn lọc các bức tranh tốt nhất để gửi tham gia triển lãm.

Ban tổ chức dự kiến trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba; 20 giải khuyến khích.

Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 10/4/2023. Địa điểm nhận tác phẩm: Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội.

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

HỎI ĐÁP VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

(Tiếp theo số 8752, ngày 30/1/2023)

Câu 6. Để phòng, chống bạo lực gia đình, Nhà nước có các chính sách như thế nào? Theo Điều 6 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình về chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình như sau: - Nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình; ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. - Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân viện trợ, tài trợ, tặng cho, đóng góp, hỗ trợ, ủng hộ, đầu tư kinh phí, nhân lực,

cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình; phát triển các mô hình tư vấn xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; phát triển mạng lưới cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng. - Khuyến khích sáng tác văn học, nghệ thuật về phòng, chống bạo lực gia đình; ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong phòng, chống bạo lực gia đình.

- Biểu dương, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong phòng, chống bạo lực gia đình; có chế độ hỗ trợ để bù đắp tổn hại về sức khỏe, tính mạng và thiệt hại về tài sản cho cá nhân tham gia phòng, chống bạo lực gia đình. - Hỗ trợ việc bồi dưỡng nâng cao năng lực người làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Câu 7. Để nghị cho biết pháp luật quy định tháng nào là tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình? Theo Điều 7 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 thì tháng hành động quốc

gia phòng, chống bạo lực gia đình được tổ chức vào tháng 6 hàng năm để thúc đẩy hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và tôn vinh giá trị gia đình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình. Câu 8. Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình gồm những nội dung như thế nào? Theo Điều 8 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 thì tháng hành động quốc

2022 về hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình như sau:

- Hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.
- Nội dung hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình bao gồm: a) Tham gia tổ chức quốc tế; ký kết, thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình; b) Xây dựng và thực hiện chương trình, dự án, hoạt động về phòng, chống bạo lực gia đình; c) Trao đổi thông tin và kinh nghiệm về phòng, chống bạo lực gia đình; d) Nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực về phòng, chống bạo lực gia đình.

(còn nữa) LÊ THUY (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 7/2. Việt Nam: Ghi nhận 14 ca mắc Covid-19 mới. Thái Bình: Không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19